



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

9 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. ตรวจจรร้านขายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, sondhitalk, hfocus, news1live, ch7, thailandplus)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี สภ.เมืองพัทยา ลงพื้นที่กวัดขันจับกุมผู้ประกอบการ รถเร่ แผงลอย กรณีจำหน่ายช่อดอกกัญชาย่านถนน walking street และย่านซอยบัวขาว อ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบผู้กระทำผิดกฎหมายจำนวน 8 ราย ส่ง จนท.ตร.ดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย

- นางอุดา พรเพชรธรรมา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอย กทม.และถนนข้าวสาร กล่าวว่า หากรัฐไม่เข้ามาควบคุมดูแลให้เป็นระเบียบจะทำให้มีการค้าแบบผิดกฎหมายมากขึ้น เกิดปัญหาสุขภาพและอันตรายถึงชีวิตหากมีการสูดดมอย่างเสรี

2. โฆษณากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

- นายธรรณวัฒน์ ธนทิพย์พันธ์ เลขาธิการ สคบ. เผย คณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหาย/อันตรายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคกำลังศึกษาเพิ่มเติมและรอร่าง พ.ร.บ.กัญชา หรือรอให้หนึ่ง เพื่อพิจารณาเรื่องการออกมาตรการควบคุมการโฆษณาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงเพื่อการันนันทนาการ

3. ผลักดันตั้งสมาพันธ์กัญชาไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า)

- สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย จัดสัมมนาหัวข้อ “เขียนอนาคตกัญชาไทยจากวิชาการและการปฏิบัติจริง” โดยเสนอให้ตั้งสมาพันธ์กัญชาไทยเพื่อเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนา อาจเริ่มจากแพลตฟอร์ม เฟซบุ๊ก มีแพทย์ ผู้ปลูกกัญชาในพื้นที่ต่างๆ

- ด้านหมอยาเกาะพะงันโมเดล จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำจดหมายเรียกร้องของชาวพะงันเตรียมยื่นให้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ขอให้มีการพิจารณา พ.ร.บ.กัญชา ให้เสร็จทันสมัยประชุมนี้ และเสนอให้มีการรวมสายพันธุ์กัญชาเด่นทั่วประเทศ วิจัยต่อยอดปรงยาเป็นสูตรตำรับของประเทศไทย



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ


1. มาตรการรับผู้เดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, news1live, mcot, nationtv, thebangkokinsight, thejournalistclub)

- จากกรณี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระบุ เจอเอเยนต์ทัวร์ต่างชาติโวยยับ หลังไทยกลับมาออกกฎบังคับฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม แบบกะทันหัน ทำธุรกิจเสียหายหนัก ทวีริสต์โดนปฏิเสธขึ้นเครื่อง ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า หลังได้รับรายงานข้อกังวลจากภาคเอกชนท่องเที่ยว ได้หารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. แล้ว เพื่อขอให้เร่งปรับกฎเกณฑ์กลับไปใช้กฎเดียวกับตอนประกาศยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาส ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่บังคับตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ซากลับ ต้องซื้อประกันสุขภาพ เพราะหากตรวจแล้วผลเป็นบวก จะได้เคลมประกันรักษาพยาบาลในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะแจ้งให้ทางโรงแรม SHA+ จัดเตรียมบริการตรวจ RT-PCR ที่โรงแรม เพื่อรองรับความต้องการตรวจล่วงหน้า 1 วันก่อนนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้น ๆ เดินทางกลับ

- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีการปรับตัดค่าให้สายการบินปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องออกจากข้อกำหนดแล้ว ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่ไม่มีหลักฐานวัคซีนสามารถเดินทางมาไทยได้ โดยจะมีการสุ่มตรวจ ATK ที่สนามบินโดยผู้เชี่ยวชาญ และทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ สธ. วันที่ 9 ม.ค. มีการพิจารณาทบทวนมาตรการดังกล่าว

- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยว่า ล่าสุด กพท. ได้ออกประกาศปรับปรุง NOTAM เรื่องข้อกำหนดในการเข้า

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศไทย สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยอ้างอิงให้เกิดความชัดเจนว่าเป็นมาตรการที่กำหนดโดย สธ. และเพื่อกำหนดวงเงินประกันให้ครอบคลุมการรักษากรณีติดเชื้อ อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มต่าง ๆ และชัดเจนมากขึ้น เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หนังสือเดินทางทูต เป็นต้น จึงได้เปลี่ยนเงื่อนไขขอรณผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสาร จากเดิมให้สายการบินปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่อง เป็นหากผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารการได้รับวัคซีนได้ อาจต้องถูกตรวจการติดเชื้อ ณ จุดขาเข้า ทั้งนี้ ในประเด็นดังกล่าวต้องแก้ไข NOTAM เนื่องจาก สธ. เป็นกระทรวงที่ใช้อำนาจควบคุมด้านสุขภาพของบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศ ยังไม่สามารถออกประกาศหรือข้อกำหนดที่จะนำมาใช้ในการห้ามผู้โดยสารขึ้นเครื่องหากไม่ได้รับวัคซีนครบกำหนดได้ในขณะนี้ จึงต้องปรับการห้ามออกไปก่อน</p> <p>2. รมว. สธ. นำคณะผู้บริหาร 3 กระทรวงต้อนรับ นทท.จีน (สื่อเพิ่มเติม)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวหุ้น, ch7, news1live, thaigov, INN, mcot, thebangkokinsight, ch3plus, js100, thejournalistclub)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 9 ม.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และผู้บริหารจากทั้ง 3 กระทรวง จะเข้าร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลาประมาณ 12.15 น. เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในบริการด้านต่าง ๆ ในท่าอากาศยานเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น โดยเป็นเที่ยวบินจากจีน เมืองเซี่ยเหมิน ผู้โดยสารรวม 286 คน พร้อมกันนี้ จะมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วม 3 กระทรวง (Tourist Help Center) เพื่อประสานงาน ติดตามข้อมูล แก้ไขปัญหา ตลอดจนให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในระยะต่อไป</p> <p>3. รายงานสถานการณ์รอบสัปดาห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, INN)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 ภายในประเทศรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1-7 ม.ค. 65 พบมีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวใน รพ. จำนวน 997 คน (เฉลี่ยวันละ 142 คน) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนมีอาการปอดอักเสบ 382 คน และมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 247 คน รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 จำนวน 2,501,481 ราย และสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 4,724,916 ราย ขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 58 ราย (เฉลี่ยวันละ 8 ราย) ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมผู้เสียชีวิตตั้งแต่โควิดเริ่มระบาด 34,632 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น 5,721 โดส รวมทั้งสิ้น 144,356,664 โดส</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>'สธ.' เน็กซ์เอพีโซด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าว ถึงอนาคตประเทศพร้อมข้อชี้แนะทิศทางสาธารณสุขในปี 2566 เป็นปีหลังภาวะโรคระบาดใหญ่ "โควิด 19" พบว่า ประเทศไทยคือ 1 ใน 4 ประเทศที่เป็นเป้าหมายการเดินทาง (Destination) การท่องเที่ยวจึงเป็นด้านสำคัญที่ต้องฟื้นฟู และข้อมูลจากซีเอ็นบีซี (CNBC) ระบุว่า "ไทย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้-สหรัฐฯ-สิงคโปร์" คือ 5 ประเทศแรกที่ชาวจีนต้องการเดินทางไปเที่ยวมากที่สุด หลังเปิดพรมแดน 8 ม.ค. จึงต้องเตรียมความพร้อมต้อนรับทุกคนจากทุกประเทศ สำหรับนโยบายหลักของปี 2566 ถือเป็นปีแห่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพราะเมื่อผ่านวิกฤตโรคระบาดได้แล้ว การหันกลับมาดูแลสุขภาพของคนในประเทศมีความสำคัญมาก</p>	-
<p>สธ. สรุปผลดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้บ่อนปวยเปต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ผจก., acnews, thailandplus, thaigov, mcot, hfocus, thejournalistclub, Nation, JS100, thebangkokinsight, 77kaoded, prachatai, news1live, ch3plus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแกรนด์ไทมอนด์ ซิตี้ แอนด์คาลิโน ปวยเปต ประเทศกัมพูชา ว่า ได้รับรายงานจาก นพ.ประภาส ผูกดวง นพ.สสจ.สระแก้ว ว่า มีการปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เพื่อตอบโต้สถานการณ์แล้ว พร้อมทั้งสรุปข้อมูลการปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.65 - 5 ม.ค.66 โดยมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 115 ราย ให้การรักษาในโรงพยาบาล 35 ราย ส่วนใหญ่มีอาการสาหัสคว้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 12 ราย รักษาหายทุกราย คงเหลือผู้บาดเจ็บรักษา 7 ราย เป็นกลุ่มสีเหลือง 4 ราย และสีเขียว 3 ราย มีผู้เสียชีวิตในกัมพูชา 25 ราย และในไทย 1 ราย นำผลถอดบทเรียน 4 ข้อ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานร่วมสองประเทศ</p>	-
<p>กรมอนามัย จับมือ วช.ใช้วิจัยเชิงรุก ยกระดับการแพทย์-สาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยกรมอนามัย ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามความ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย</p>	
<p>รพ.เพชรบูรณ์ ปลุกถ่ายกระจกตาสำเร็จ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., acnews, thailandplus, thaigov) - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เผย รพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ล่าสุดร่วมมือกับรพ.จุฬารัตน์ ปลูกถ่ายกระจกตาผู้ป่วย 3 ราย เป็นผลสำเร็จ ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามองเห็นอีกครั้ง สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	-
<p>ซูไม่จัดบสปสข.เจอถล่มในสภา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แฉลงกรณ์ สปสช.เปลี่ยนนโยบายด้านสาธารณสุข ระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากการตีความกฎหมายของคณะที่ปรึกษากฎหมายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. โดยมีข้อสงสัยว่า การจะเอางบประมาณมาจ่ายด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การให้ยากกับผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยติดเตียง อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้นายอนุทินเกิดความลังเลและสั่งชะลอการเบิกจ่ายงบดังกล่าว รวมทั้งส่งข้อเสนอดังกล่าวไปยังสำนักงานเลขาธิการ ครม. และคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาข้อกฎหมาย ทั้งนี้ สปสช.ต้องรีบจัดสรรงบประมาณลงไปเพื่อสร้างความสะดวกให้ประชาชน และกฤษฎีกาต้องรีบตีความกฎหมายให้ชัดเจน หากไม่รีบดำเนินการ เจอกันในการอภิปรายตามมาตรา 152</p>	-
<p>แพทยศาสตร์ศึกษาไทยจะไปทางไหน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - ปัจจุบันสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของไทยได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกแล้ว คือ 1 ต่อ 964 (มาตรฐานองค์การอนามัยโลกคือ 1 ต่อ 1000) จึงไม่ขาดแคลนแพทย์ในภาพรวม ประกอบกับจำนวนประชากรไทยลดลง 3 ปีติดต่อกัน จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการผลิต แต่ควรหาวิธีรักษาแพทย์ไว้ในระบบราชการและกระจายแพทย์ออกจากเมืองใหญ่ พร้อมเสนอ 7 แนวทางเพื่อกระทรวงการอุดมศึกษา และแพทยสภา พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา</p>	-
<p>สสส. จับมือ BOD เผยภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงคนไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด - ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. เผย สสส. ร่วมกับแผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรค (Burden of Disease: BOD) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ IHPP จัดประชุมหัวข้อ ‘ภาระโรคและภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชาชนไทย: ชี้เป้าปัญหา จับตาแนวโน้ม ระบุมาตรการสำคัญลดคนไทยป่วย พิการ และเสียชีวิต เร่งสานพลังภาคี ตั้งเป้าหมายสุขภาพ ‘ลดป่วยพิการ ตายก่อนแก่’ ทั้งนี้ การทำงานร่วมกับ BOD นำไปสู่การปรับเปลี่ยนระบบบริการต่างๆ มี Data Visualization ทำให้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ สถานการณ์ของแต่ละจังหวัด ทำให้ สสส. วางแนวทางแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย และปฏิบัติในเขตสุขภาพต่างๆ</p>	-
<p>ห่วงคุณภาพขนมจากแดนแผ่นดินใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารระน่ารู้? - ตอนนี้มีขนมจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศเยอะมาก อยากให้ตรวจสอบคุณภาพ โดยเฉพาะที่ไม่มี อย. ของประเทศไทยรับรอง หลายชนิดไม่มีวันหมดอายุแฉงบนฉลาก ขนมเหล่านี้มีขายตามที่ต่างๆ เป็นร้านใหญ่ย่านสำเพ็ง ขายชิ้นต่ำ 3 ชิ้นราคาไม่แพง แต่รสชาติอร่อยมาก แต่กลัวว่าจะไม่ผ่านเรื่องคุณภาพ นอกจากนี้ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าของห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ พอหมดอายุก็เปลี่ยนป้ายใหม่หรือไม่ ทั้ง ๆ ที่ของเสียแล้ว</p>	-